



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗  
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๙๒๐๗

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ  
กระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้มีการประชุมหารือข้อราชการของ  
กระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำ  
สัปดาห์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรายการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปรายการประชุม  
หารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฤทธิชัย บุญราช)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๒๒๒๗๓



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภุชญา บุญราช)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๙๗๑๙



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน การประชุมในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

**สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย**  
**ประจำวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

\*\*\*\*\*

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p><b>๑. แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</b> ให้ทุกหน่วยเร่งดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การจัดหาที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับท้องถิ่นและท้องถิ่น</p> <p><b>๒. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</b></p> <p>๒.๑ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.๒ ใช้กลไกของมหาดไทยในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เช่น การสำรวจความต้องการของประชาชน สิ่งที่ต้องการพัฒนา เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ดำเนินการบูรณาการแผนงาน/โครงการในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ซึ่งมาจากความต้องการของประชาชนและอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้/ภูมิสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ จัดทำแผนงาน/โครงการที่จะลงไปดำเนินการในพื้นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <p><b>๓. กองทุนหมู่บ้าน</b> ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนที่กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน ในการพัฒนาสินค้า/พัฒนาฝีมือ/พัฒนาอาชีพให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความสามารถในการส่งคืนเงินให้กองทุนหมู่บ้านได้ เช่น จัดทำโครงการฝึกอาชีพให้สามารถผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยขอความช่วยเหลือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความสามารถในการฝึกอาชีพ เป็นต้น <b>โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมให้มีการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้า โดยต้องมีระบบการตลาดรองรับ (ต้องมี Demand และ Supply ในระดับชาติด้วย) เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงิน</b></p> <p><b>๔. การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง</b> ให้การประสานส่วนภูมิภาคประสานกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งแหล่งน้ำสำรองและอุปกรณ์สำรองน้ำ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./พช.</p> <p>ปค./สส./ปภ./กปภ.</p>
<p>สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p>	<p><b>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี)</b></p> <p><b>๑. สถานการณ์ต่างประเทศ</b></p> <p>๑.๑ เหตุรุนแรงในกรุงปารีส ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงและระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีเป้าหมายหลายจุดในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก มีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบแต่อย่างใด</p> <p>- ตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่ากลุ่มติดอาวุธที่ทางการมาเลเซียต้องการตัวและหลบหนีอยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ได้ประกาศวางแผนจัดตั้งสาขาย่อยของกลุ่ม IS ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะรวมกลุ่มติดอาวุธในมาเลเซีย อินโดนีเซีย (กลุ่ม Jamaah Islamiah) และฟิลิปปินส์ (กลุ่ม Abu Sayyaf) ทางการมาเลเซียมองว่าหากกลุ่มนี้รวมตัวกันได้จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของภูมิภาคมากขึ้น</p> <p><b>๒. สถานการณ์ภายในประเทศ</b></p> <p><b>๒.๑ การประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 ครั้งที่ ๖</b> ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีเยาวชนอายุระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี ผู้นำ และอดีตผู้นำจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๑,๔๕๐ คน จาก ๑๙๗ ประเทศ</p> <p>- ศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการได้สั่งการให้หน่วยความมั่นคงเพิ่มการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในพื้นที่จัดกิจกรรม/ที่พัก ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ประสานตำรวจและหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย</p> <p>- เฝ้าระวังกลุ่มนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่และกลุ่มเห็นต่างที่อาจหาโอกาสจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อต่อต้านรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ</p> <p><b>๒.๒ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ</b> สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่าเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ ๓ - ๔ จากเดิมขยายตัวร้อยละ ๒.๙ ในปี ๒๕๕๘ เนื่องจากรัฐบาลได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและมีมาตรการในการลงทุนหลายโครงการ แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจเงินชะลอตัว ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ภัยแล้งในประเทศ เป็นต้น</p> <p><b>๓. ประเด็นประสานงานของศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ</b></p> <p>- <b>การจัดระเบียบชายหาด</b> นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รักษาความยั่งยืนของการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาด โดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยัง ๒๓ จังหวัดพื้นที่ติดทะเลให้รักษาความยั่งยืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วและรายงานให้ศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการทราบแล้ว</p> <p><b>กรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</b></p> <p><b>๑. ด้านความมั่นคง</b> ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประชุมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในกรุงเทพมหานครโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับสอดส่องดูแล/เฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ พร้อมทั้งกำชับผู้อำนวยการเขตทุกเขตสำรวจ/ตรวจตราหอพัก อพาร์ทเมนท์รายวัน ห้องพัก ซึ่งมีชาวต่างประเทศเข้าพัก</p> <p><b>๒. การจัดประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 ครั้งที่ ๖</b> ได้มีการประสานกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมี</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประมาณ ๒,๕๐๐ คน โดยจัดตั้งกองอำนวยการร่วมทุกโรงแรมที่พัก บริเวณที่มีการถ่ายทอดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล</p> <p>การเดินทางโดยเรือขึ้นที่ท่ามหาราชไปสนามหลวง ได้เตรียมการรักษาความปลอดภัยโดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำรวจน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรุงเทพมหานคร) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือทั้งทางบกและทางน้ำ</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. <b>ด้านความมั่นคง</b> ให้กรุงเทพมหานคร ทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เฝ้าระวัง/สังเกตสิ่งผิดปกติ สถานการณ์ที่มีความล่อแหลม โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่มีประชาชนรวมตัวเป็นจำนวนมาก พื้นที่ที่ชาวต่างประเทศ (ตะวันออกกลาง)</p> <p>๑.๒ ดำเนินการด้านการข่าวในพื้นที่ และลงตรวจพื้นที่ ในลักษณะเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการแตกตื่น/ตื่นตระหนก</p> <p>๑.๓ ใช้กลไกมหาดไทยในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี การกดขี่และความไม่เป็นธรรม ที่นำไปสู่ความขัดแย้งทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนา โดยชี้แจง/สื่อสาร/สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าความต่างของศาสนาและเชื้อชาติไม่ใช่เงื่อนไขของความขัดแย้ง</p> <p>๑.๔ ประสานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อเตรียมประเด็น/แผนงาน/แนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่</p> <p><b>๒. การจัดประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 ครั้งที่ ๖</b></p> <p>ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดูแลรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เส้นทางการเดินทาง ถึงขยะ โรงแรม/ที่พัก สถานที่จัดงาน ผู้ต้องสงสัย เป็นต้น</p> <p><b>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาใช้กล้อง CCTV เพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในการจัดการประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 ครั้งที่ ๖ และกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง</p> <p>๒. มอบหมายกรมการปกครองดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ แจ้งนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อพบปะ/เยี่ยมเยียน/สร้างความสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาทุกศาสนา และโรงเรียนสอนศาสนา</p> <p>๒.๒ เตรียมจัดทำแผนงาน/แนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ</p>	<p>ปค./สส./กทม./ ทุกจังหวัด</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>ปค.</p>
<p>มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง</p>	<p><b>กรุงเทพมหานคร (พื้นตำรวจเอก เทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</b></p> <p>๑. จุดจัดกิจกรรมลอยกระทงของกรุงเทพมหานคร กำหนดจุดจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการบริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี และบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมทั้งเปิดสวนสาธารณะ ๒๙ แห่ง ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>๒. ด้านความปลอดภัย</b></p> <p><b>๒.๑ ก่อนการจัดกิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์/รณรงค์การจัดกิจกรรมผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ และช่องทางสื่อต่าง ๆ โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘</li> <li>- จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อทำหน้าที่อำนวยการ สั่งการ รวบรวมข้อมูล กำหนดรูปแบบ และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจน้ำ ทหารเรือ กรมเจ้าท่า การท่าอากาศยาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น</li> <li>- สำรวจ/ตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ โป๊ะ ปรากฏว่ามี โป๊ะสามารถใช้งานได้ ๓๘๓ แห่ง และไม่สามารถใช้งานได้ ๕๓ แห่ง ซึ่งได้ปิดประกาศแจ้งเตือนพร้อมทั้งกันรั้วไว้แล้ว</li> <li>- สำรวจ/ตรวจสอบผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตผลิต สะสมและจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิงในเขตกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการตามกฎหมาย</li> </ul> <p><b>๒.๒ ระหว่างการจัดกิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย/ให้ความช่วยเหลือประชาชน ประมาณ ๓,๐๐๐ คน (เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่เทศกิจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แพทย์ พยาบาล ตำรวจ และทหาร) พร้อมทั้งอุปกรณ์และพาหนะในการกู้ชีพ/กู้ภัยทั้งบนและน้ำ</li> <li>- จัดตั้งกองอำนวยการร่วมส่วนหน้า ๖ จุด ได้แก่ ๑) สวนสันติชัยปราการ ๒) บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ ๓) สวนลุมพินี ๔) บริเวณใต้สะพานพระราม ๙ ๕) ริมบึงฟังกวย และ ๖) คลองผดุงกรุงเกษม รวมไปถึงสวนสาธารณะ ทั้ง ๒๙ แห่ง</li> <li>- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางน้ำ ๓ จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>๑) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลดูแลบริเวณสะพานพระราม ๗ ถึงสะพานปิ่นเกล้า</li> <li>๒) โรงพยาบาลตากสินดูแลบริเวณสะพานปิ่นเกล้าถึงสะพานสาทร</li> <li>๓) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ดูแลสะพานสาทรถึงสะพานพระราม ๙</li> </ul> </li> <li>- จัดเรือลาดตระเวนประมาณ ๕๐ ลำ (ทหารเรือ ตำรวจน้ำ เทศกิจ เรือดับเพลิง กรมเจ้าท่า เรือกู้ภัย/กู้ชีพ) ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง/ดูแลความปลอดภัยประจำท่าเทียบเรือ โป๊ะ จนเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม</li> <li>- ประกาศห้ามไม่ให้ปล่อยลูกโป่งสวรรค์ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โคมลอย ฯลฯ บริเวณที่มีการขึ้น – ลงของเครื่องบิน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตทุกเขต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ/ชี้แจงชุมชนที่คาดว่าจะมีการปล่อยโคมลอย รวมถึงไม่ให้มีการจำหน่ายในพื้นที่</li> </ul>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>๒.๓ หลังการจัดกิจกรรม</b></p> <p>- จัดเตรียมเรือจำนวน ๕๓ ลำ และเจ้าหน้าที่ ๒๔๐ คน พร้อมทั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อจัดเก็บ/คัดแยกกระทง (ใช้วัสดุธรรมชาติ/ย่อยสลายได้และไม่ใช้วัสดุธรรมชาติ/ย่อยสลายไม่ได้)</p> <p><b>๓. การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b> ใช้เครือข่ายวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สายด่วน ๑๙๙</li> <li>- สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สายด่วน ๑๕๕๕</li> <li>- สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ๑๕๕๔</li> <li>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สายด่วน ๑๗๘๔</li> <li>- กระทรวงคมนาคม สายด่วน ๑๓๕๖</li> <li>- กรมเจ้าท่า สายด่วน ๑๑๙๙</li> <li>- ตำรวจ สายด่วน ๑๙๑</li> <li>- กองบังคับการตำรวจน้ำ สายด่วน ๑๑๙๖</li> </ul> <p><b><u>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</u></b></p> <p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานและแจ้งมาตรการในการจัดกิจกรรมลอยกระทงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดถือปฏิบัติ ดังนี้</p> <p><b>๑. ส่วนกลาง</b></p> <p>๑.๑ จัดตั้งศูนย์ประสานงานและให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p> <p>๑.๒ ห้ามปล่อยโคมลอย อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ฯลฯ ในบริเวณซึ่งส่งผลกระทบต่อการบินขึ้น-ลงของเครื่องบิน</p> <p><b>๒. ส่วนภูมิภาค</b></p> <p>๑. รณรงค์การลอยกระทงไร้แอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ</p> <p>๒. ดูแลและตรวจตราไม่ให้มีการเล่นหรือตัดแปลงพลุ ดอกไม้เพลิง ฯลฯ อย่างคึกคะนอง/เกินความเหมาะสม ก่อให้เกิดความเดือดร้อน/อันตรายแก่ผู้อื่น โดยผู้กระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง</p> <p>๓. ห้ามปล่อยลูกโป่งสวรรค์ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โคมลอย การยิงลำแสงเลเซอร์ ฯลฯ ในบริเวณซึ่งส่งผลกระทบต่อการบินขึ้น-ลงของเครื่องบิน</p> <p><b><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></b></p> <p>๑. การจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่ได้กำหนด</li> <li>๑.๒ สอดส่อง/ตรวจตราไม่ให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต ลักลอบจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ฯลฯ</li> </ul>	<p>กทม.</p>



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๓ สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดในการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร</li> <li>- รณรงค์ให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุ</li> <li>- ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามวัฒนธรรมประเพณีที่ตีงาม</li> <li>- การควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ฯ เช่น สถานที่จำหน่าย ระยะเวลาจำหน่าย เป็นต้น</li> </ul> <p>๒. การจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงในส่วนภูมิภาคให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ พิจารณาประกาศห้ามปล่อยโคมลอย ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น พร้อมทั้งให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยประสานงานกับตำรวจทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฯลฯ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ด้วย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น</p> <p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ผ่านสื่อในทุกช่องทางให้ประชาชนรับทราบถึงผลกระทบ/อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย เช่น เหตุไฟไหม้ที่พื้กออาศัย/พื้นที่เกษตรกรรม ผลกระทบต่อการขึ้น-ลงของเครื่องบิน</p>	ปภ./ทุกจังหวัด
<p>มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน</p>	<p><b><u>สำนักนโยบายและแผน (นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</u></b></p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติโครงการแล้ว ๗๔,๗๙๘ โครงการ (ร้อยละ ๖๒.๕๐) งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๐๗๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๓.๖๐) เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๗๗ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อ (PO) แล้วเป็นเงิน ๓,๗๘๐ ล้านบาท</p> <p>๒. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓,๘๒๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๙๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๔๕๒ โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๘๐.๗๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖ มีผลการเบิกจ่าย ๑๐๙.๒๗๒ ล้านบาท</p> <p>๓. โครงการสนับสนุนจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่กลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร เน้นกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔๒๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๔.๒๘๐ ล้านบาท ดำเนินการใน ๒๑ จังหวัดนำร่อง จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๙ จังหวัด จำนวน ๑๑๒ รายการ งบประมาณ ๘๙.๑๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕</p> <p>๔. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔,๒๘๕ โครงการ ๒,๔๔๒.๘๓๐๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๖๗.๕๙๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๖</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>ปัญหา/อุปสรรคของมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)</b></p> <p>๑. เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ซึ่งมีโครงการที่ยังไม่ได้พิจารณา และโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา ทำให้บางตำบลไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณครบวงเงิน ๕ ล้านบาท</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนงาน/โครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙</p> <p>๓. เงื่อนไขในการขอใช้พื้นที่ เช่น การใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ป่าสงวนที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งมีเงื่อนไขในเรื่องระยะเวลา/ขั้นตอนกระบวนการของหน่วยงานกำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>ทั้ง ๓ ปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญที่จะต้องเสนอขอขยายระยะเวลาในการเสนอแผนงาน/โครงการ และการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้เสนอว่าต้องขอขยายเวลาในการพิจารณาอนุมัติของสำนักงบประมาณด้วย</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑.๑ ขออนุมัติให้ทุกตำบลได้รับงบประมาณเต็มวงเงิน ๕ ล้านบาท</p> <p>๑.๒ ขอขยายระยะเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเสนอแผนงาน/โครงการในส่วนที่ยังไม่เต็มวงเงินงบประมาณ</li> <li>- ระยะเวลาในการดำเนินงานบริหารแผนงานโครงการ</li> <li>- ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติของสำนักงบประมาณ</li> </ul> <p>๒. กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้รับรู้ทุกมาตรการของรัฐบาลที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งชี้แจง/ทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล</p> <p>๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต้องดูแลงานต่าง ๆ ที่เป็นทุกข์ สุขของประชาชน โดยบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่</p>	สนพ.สป./ปค
<p>โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง</p>	<p><b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</b></p> <p>๑. กรอบระยะเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะเวลาที่ ๑ การปลูกพืชใช้น้ำน้อยโดยอาศัยความชื้นในดิน คณะกรรมการระดับจังหวัดต้องพิจารณากลับกรองและเสนอโครงการให้คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</li> <li>- ระยะเวลาที่ ๒ กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ และกิจกรรมนอกภาคการเกษตร คณะกรรมการระดับจังหวัดต้องพิจารณากลับกรองและเสนอโครงการให้คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใน ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘</li> </ul> <p>๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาแผนงาน/โครงการ</p> <p>๒.๑ กลุ่มบุคคลเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ เป็นความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับความเห็นชอบจากหมู่บ้าน/ชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเหมาะสมกับภูมิสังคม</p> <p>๒.๓ ดำเนินการโดยกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชนและเกิดประโยชน์กับเกษตรกรและประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงการผลิตและการตลาด</p> <p>๒.๔ ดำเนินการโดยกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชนและเกิดประโยชน์กับเกษตรกรและประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงการผลิตและการตลาด</p> <p>๒.๕ กรณีจ้างงานให้จ้างแรงงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหลัก ต้องมีสัดส่วนการจ้างงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ได้รับ ยกเว้นกรณีจำเป็นและมีเหตุผลที่สมควรต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของวงเงินที่ได้รับ</p> <p>๒.๖ สถานที่ดำเนินการหากเป็นสถานที่สาธารณะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ดูแลหรือหากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้สถานที่นั้น ๆ</p> <p>๒.๗ กรณีที่เป็นการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต้องมีเอกสารรับรองตามระเบียบของทางราชการ โดยมีรูปแบบไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น มีความพร้อมในการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ</p> <p>๒.๘ ไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการ/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ</p> <p>๒.๙ มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติ</p> <p>๒.๑๐ จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>๒.๑๑ จัดทำโครงการให้คำนึงถึงข้อมูลความต้องการด้านการตลาดทั้งภายในท้องถิ่น ภายในประเทศ และการส่งออกต่างประเทศ</p> <p>เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหารือแนวทางการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ๑๑ ข้อ โดยได้เน้นย้ำว่าผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ต้องจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์</p> <p><b>๓. ข้อเสนอแนะ</b></p> <p>๓.๑ การนำเสนอโดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อสะดวกในการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พืชใช้น้ำน้อย (ให้เกษตรกรจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ)</li> <li>- การทำเกษตรอื่น ๆ (ให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบ)</li> <li>- อาชีพนอกจากภาคเกษตร (สำนักงานจังหวัดดำเนินการ)</li> </ul> <p>๓.๒ กรณีมีแผนงาน/โครงการที่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญ/ความจำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่และโครงการไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกร จะเป็นอีก ๑ หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๓ แผนงาน/โครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการในพื้นที่ที่มีการทำนา ซึ่งได้มีการประกาศไม่ให้นำนา เนื่องจากมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ</li> <li>- โครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อ เช่น ซื้อวัว ควาย แพะ เป็นต้น</li> <li>- โครงการจัดซื้อ เช่น ซื้อปุ๋ย/สารเคมี เป็นต้น</li> </ul> <p><b>๔. การตรวจสอบ</b> หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงิน และสำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนโอนเงินงบประมาณไปที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ทำการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนนี้กระทรวงมหาดไทยจะทำหน้าที่กำกับดูแล/ตรวจสอบ ซึ่งมีระบบตรวจสอบ ๒ ระบบ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๔.๑ การตรวจสอบบัญชี</li> <li>๔.๒ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ โดยกรมการปกครองได้จัดทำแผนฯ และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณการบริหาร</li> </ul> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. การปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรให้พิจารณาถึงพื้นที่ Zoning ภาคการเกษตรด้วย</li> <li>๒. ดำเนินงานภายใต้กรอบแนวทางเพื่อความสะดวก โดยผ่านการบูรณาการระดับพื้นที่ (ทีมประเทศไทย)</li> <li>๓. ในการพิจารณากลับกรอบแผนงานโครงการ ให้เชิญพาณิชย์จังหวัดเข้าร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ความเห็นด้านการตลาดที่จะรองรับ</li> </ul>	<p>สนผ.สป./ปก./ ทุกจังหวัด</p>
<p>การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p><b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</b></p> <p>๑. งบประมาณของประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในภาพรวมมีจำนวนทั้งสิ้น ๒.๗๒๐ ล้านล้านบาท โดยเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยใน ๓ ส่วน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ งบประมาณของกรม (งบ Function) ร้อยละ ๖๘.๑๑</li> <li>๑.๒ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๕</li> <li>๑.๓ งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๙.๕๐</li> </ul> <p>๒. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๒.๑.๑ กรอบแนวทาง <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิสัยทัศน์ประเทศ</li> <li>- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</li> <li>- นโยบายรัฐบาล</li> <li>- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒</li> <li>- ยุทธศาสตร์บูรณาการ ๖ ด้าน ๒๕ แผนงาน (ด้านความมั่นคง ๔ แผนงาน ด้านความสามารถในการแข่งขัน ๗ แผนงาน ด้านพัฒนาศักยภาพคน ๒ แผนงาน ด้านความยากจน ๔ แผนงาน ด้านการจัดการน้ำ/คุณภาพชีวิต/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓ แผนงาน และการบริหารจัดการภาครัฐ ๕ แผนงาน)</li> </ul> </li> </ul>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๑.๒ สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ และเป็นแผนงาน/โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชน</p> <p>๒.๒ ขั้นตอน/กระบวนการ</p> <p>๒.๒.๑ จัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน/พัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมเข้าร่วม</p> <p>๒.๒.๒ จัดทำแผนอำเภอผ่านคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)</p> <p>๒.๒.๓ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ตามรูปแบบประชาธิปไตย ร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการ ๔ ปี แผนประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <p>๒.๓ ขณะนี้ได้ส่งแผนทั้งหมดให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย</p> <p>๒.๓.๑ คำของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งให้เสนอ ๓ เท่าของกรอบการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ</p> <p>๒.๓.๒ งบกรม (Function)</p> <p><b>๓. ข้อสั่งการ/เน้นย้ำของกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๓.๑ ยึดกรอบแนวทางของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</p> <p>๓.๒ ใช้กลไกประสานแผนในระดับพื้นที่</p> <p>๓.๓ ใช้กลไกกลุ่มด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และด้านการบริหารจัดการในการจัดทำแผนและบริหารแผน</p> <p>๓.๔ จัดชุดข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผน โดยกระทรวงมหาดไทยจะทำหน้าที่จัดทำข้อมูลส่งให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ</p> <p>๓.๕ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และการขยายผลโครงการเนื่องจากพระราชดำริให้เป็นรูปธรรม</p> <p>๓.๖ จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒</p> <p>๓.๗ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ทำหน้าที่กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ</p> <p><b>๔. กำหนดระยะเวลาการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการของทีมบูรณาการกลาง</b> ตามคำของบประมาณ โดยแยกรายภาค ดังนี้</p> <p>๔.๑ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p> <p>๔.๒ ภาคใต้ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p> <p>๔.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p> <p>๔.๔ ภาคกลาง/ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p><b>๕. ข้อเสนอแนะให้จังหวัดดำเนินการ</b></p> <p>๕.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทบทวนแผนงาน/โครงการของจังหวัด (งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ Function) ในประเด็นดังนี้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- เน้นการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ๒๕ แผนงาน</p> <p>- เน้นโครงการที่เชื่อมโยงต้นทาง กลางทาง และปลายทาง (value chain)</p> <p>๕.๒ กรณีจังหวัดให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และในกรณี งบ Function ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ส่งโครงการไปยังทีมบูรณาการกลาง และส่วนราชการ เจ้าภาพหลัก (ฝ่ายเลขานุการ ใน ๖ ด้าน) ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้กรม ในสังกัดพิจารณาโครงการจากแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อใช้เป็นคำขอ งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๕.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมกลั่นกรองแผนงาน/โครงการด้วยตนเอง เพื่อชี้แจงความสำคัญและจำเป็นของโครงการที่มีการทบทวน และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบส่วนราชการ (Function) และงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่สำคัญ ของกระทรวงมหาดไทย คือ Area Based โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องบูรณาการ ให้ครบถ้วนโดยแผนงาน/โครงการต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ จากทุกภาคส่วนในพื้นที่</p> <p><b>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. เน้นบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยชี้แจงวิธีการที่ทำให้แผนพัฒนาจังหวัดมาบรรจุอยู่ในแผนกรมต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทราบข้อมูลของจังหวัดอย่างถ่องแท้เพื่อ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติได้</p> <p>๒. มอบหมายให้ทีมประเทศไทยประจำตำบลที่สำรวจการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมาเป็นโครงสร้างที่ถาวรเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์บูรณาการ ๖ ด้าน ขณะเดียวกันกรมการปกครองและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณา ปรับโครงสร้างระดับกระทรวงให้สอดคล้องกับภารกิจด้วย</p>	<p>สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>ความคืบหน้าการ ดำเนินงาน OTOP</p>	<p><b>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</b></p> <p>๑. ผลการดำเนินงาน OTOP TO AEC มีการจำหน่ายสินค้า OTOP ๓๓๐ บูท ๓ ช่วงๆ ละ ๑๑๐ บูท ประกอบด้วย ๑) OTOP ๓-๕ ดาว ๒) OTOP To AEC ๓) OTOP ชวนชิม ๔) OTOP NEXT ๕) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ๖) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย/SMEs Bank และ ๗) ร้านสวัสดิการ</p>	

**๑.๑ สรุปผลการจำหน่ายสินค้า**

ผลการจำหน่าย	ยอดจำหน่าย (บาท)	ยอดสั่งซื้อ (บาท)	ยอดจำหน่าย รวม (บาท)
ช่วงที่ ๑ ๓-๑๐ พ.ย. ๕๘	๑๙,๘๕๑,๖๒๒	๓,๗๓๘,๔๐๐	๒๓,๕๙๐,๐๒๒
ช่วงที่ ๒ ๑๑-๑๗ พ.ย. ๕๘	๒๒,๔๓๕,๓๒๐	๒,๙๔๔,๗๐๐	๒๕,๓๘๐,๐๒๐
รวม ๓-๑๗ พ.ย. ๕๘	<b>๔๒,๒๘๖,๙๔๒</b>	<b>๖,๖๘๓,๑๐๐</b>	<b>๔๘,๙๗๐,๐๔๒</b>

**๑.๒ สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมชมงาน**

จำนวนผู้เข้าชมงาน	ชาวไทย (คน)	ชาวต่างชาติ (คน)	ผู้เข้าชมงาน ทั้งหมด (คน)
ช่วงที่ ๑ ๓-๑๐ พ.ย. ๕๘	๘๙,๒๕๕	๓๒๘	๘๙,๕๘๓
ช่วงที่ ๒ ๑๑-๑๗ พ.ย. ๕๘	๗๐,๑๔๐	๓๖๘	๗๐,๕๐๘
รวม ๓-๑๗ พ.ย. ๕๘	<b>๑๕๙,๓๙๕</b>	<b>๖๙๖</b>	<b>๑๖๐,๐๙๑</b>

**๑.๓ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน**

ประเด็นการประเมิน	ผลการประเมิน	
	ช่วงที่ ๑ (๓-๑๐ พ.ย. ๕๘)	ช่วงที่ ๒ (๑๑-๑๗ พ.ย. ๕๘)
ข้อมูลเบื้องต้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๑๕ ราย</li> <li>➢ ส่วนใหญ่อายุ ๓๑ - ๔๕ ปี ร้อยละ ๓๙.๗๖</li> <li>➢ ส่วนใหญ่พนักงานรัฐวิสาหกิจและบริษัท ร้อยละ ๓๒.๒๑</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐๐ ราย</li> <li>➢ ส่วนใหญ่อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี ร้อยละ ๔๘.๒๐</li> <li>➢ ส่วนใหญ่พนักงานรัฐวิสาหกิจและบริษัท ร้อยละ ๔๙.๒๐</li> </ul>
๑. ความพึงพอใจต่องาน	ระยะเวลาจัดงานมากที่สุด	รูปแบบผลิตภัณฑ์มากที่สุด
๒. ช่องทางการได้รับข่าวการจัดงาน	โทรทัศน์	การชักชวน / คำบอกเล่า
๓. ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สนใจและเลือกซื้อ	อาหาร	
๔. วงเงินที่จะซื้อ OTOP	ระหว่าง ๑,๐๐๐ บาท	
๕. เหตุผลในการเข้าชมงาน	เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP	
๖. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าชมงาน	นำผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปเป็นของขวัญ/ของที่ระลึก	ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าชมงาน



ประเด็น	รายละเอียด			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๗. ความประทับใจต่อการเข้าชมงาน	ความสวยงามของผลิตภัณฑ์	ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์	
	๘. บุธที่ผู้เข้าชมงานสนใจและชื่นชอบ	OTOP ชวนชิม		<p><b>๑.๔ สถานการณ์ไฟไหม้บูธจัดงาน</b> เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๔.๓๐ น. เกิดเหตุไฟไหม้โดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย ๓๐ ตารางเมตร มูลค่าความเสียหายในเบื้องต้น ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว โดยติดตั้งฉากกั้นพื้นที่และสามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ ในเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันเกิดเหตุ</p> <p>ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผู้ประกอบการเพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยเฝ้าระวังอัคคีภัย ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้า พร้อมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในพื้นที่จัดงาน</p> <p>ในการนี้ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาศูนย์ OTOPI Complex พุแค จังหวัดสระบุรี และผู้ประกอบการอื่น ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ๑๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. ๕๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- กรมการพัฒนาชุมชน ๕๐,๐๐๐ บาท</li> </ul> <p><b>๒. การเตรียมจัดงาน OTOPI CITY 2015</b></p> <p><b>๒.๑ เป้าหมายของงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความแปลกใหม่นำเสนอภาพลักษณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม</li> <li>- เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPI สู่มาตรฐานสากล</li> <li>- เพิ่มรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากโดยตรง</li> </ul> <p><b>๒.๒ ระยะเวลาในการจำหน่ายสินค้า</b> ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมเวลาจัดงาน ๘ วัน</p> <p><b>๒.๓ รูปแบบการจัดงาน</b> พื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน ๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร แบ่งเป็น ๓ โซน คือ ๑) OTOPI Classic (๓ - ๕ ดาว) ร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ ๒) OTOPI Next ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ และ ๓) OTOPI ชวนชิม ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ของส่วนราชการ (โซน OTOPI Next) มีการนำเสนอความเชื่อมโยง/การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนา OTOPI และจำหน่ายสินค้า OTOPI ที่ส่วนราชการให้การสนับสนุน</li> </ul> <p><b>๒.๔ Landmark บริเวณทางเข้างาน</b> ภายใต้กรอบแนวคิด “ปลาตะเพียน แสดงถึงครอบครัวประเทศไทยที่มีความร่วมมือร่วมใจกัน”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโมบายปลาตะเพียนครอบครัวขนาดใหญ่จำนวน ๓ - ๔ ตัว บริเวณหน้าอาคารชาเลนเจอร์ โดยใช้สินค้า OTOPI และผ้าไทย มาสานทอทำเป็นลายปลาตะเพียน</li> <li>- Gimmick เป็นส่วนของตาปลาที่เปลี่ยนสีได้ และส่วนหางปลาที่สามารถขยับไปมาได้</li> </ul>



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎร</li> <li>- บทบาทของส่วนราชการในการน้อมนำพระราชกรณียกิจมาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน</li> <li>- การพัฒนา OTOP ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน</li> </ul> <p><b>๒.๕ กิจกรรมภายในงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. โซน OTOP Classic : การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ๓ - ๕ ดาว</li> <li>๒. การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน OTOP Next : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Young OTOP</li> <li>- หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว</li> <li>- นวัตกรรม OTOP</li> <li>- Green OTOP/OTOP Organic</li> <li>- E-Commerce / TV Channel</li> </ul> </li> <li>๓. กิจกรรมส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> <li>- การแต่งกายของผู้จำหน่ายสินค้าด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองท้องถิ่น</li> <li>- การเดินแบบผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง</li> <li>- จัดแสดงและจำหน่าย OTOP Masterpiece (ชิ้นเดียวในโลก)</li> <li>- การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม และการแสดงบนเวทีทุกวัน</li> </ul> </li> <li>๔. กิจกรรมประกวด <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ๕ ประเภททั่วประเทศ</li> <li>- การประกวดสุดยอดอาหารอร่อย</li> <li>- การประกวดร้องเพลง</li> </ul> </li> <li>๕. กิจกรรมบริการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริการจัดกระเช้าของขวัญ และห่อของขวัญปีใหม่</li> <li>- บริการไปรษณีย์</li> <li>- สถาบันทางการเงิน</li> </ul> </li> </ol> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งาน OTOP TO AEC ให้ดูแลการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสิ้นสุดงาน</li> <li>๒. งาน OTOP CITY 2015 <ol style="list-style-type: none"> <li>๒.๑ ให้ดูความสอดคล้องในการแบ่งโซนการจัดแสดงสินค้าให้เหมาะสม</li> <li>๒.๒ เรื่องอาหาร ให้ความสำคัญสะอาดและอร่อย</li> <li>๒.๓ ดูแลผู้ประกอบการให้แต่งกายดี มีมารยาทที่ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่</li> </ol> </li> <li>๓. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในการดูแลของกรมพัฒนาชุมชน <ol style="list-style-type: none"> <li>๓.๑ ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ทุกระดับให้จริงจังต่อเนื่อง</li> <li>๓.๒ ให้ดูเรื่องมาตรฐานสินค้า OTOP โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ</li> </ol> </li> </ol>	<p>พช.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในส่วนภูมิภาค</p>	<p><b>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสถิตย์ วิฑูรย์)</b></p> <p><b>๑. การอำนวยความสะดวกและพิธีการ</b></p> <p>- กระทรวงมหาดไทยประสานกับคณะทำงานของรัฐบาลเตรียมรับทราบแนวทางพิธีเปิด – ปิด ร่วมกับจังหวัด และขณะนี้ให้จังหวัดจัดทำแบบตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติงาน (Checklist) และส่งให้ส่วนกลางภายใน ๑ สัปดาห์</p> <p>- เลื่อนพระราชทาน ได้ประสานกับสำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์ฯ ทราบว่าทรงพระราชพระทานเสื้อให้ประชาชน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำนวน ๔๙๘,๑๐๕ คน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ ขอใช้งบประมาณเพื่อจัดทำเสื้อเพิ่มจำนวน ๑๙๘,๑๐๕ ตัว ตัวละ ๑๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๙ ล้านบาท</p> <p>- กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบขั้มจัดงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดส่งให้จังหวัดดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดขั้มทำป้าย และกิจกรรมต่างๆ ได้เสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๘ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ</p> <p><b>๒. การชักซ้อม</b></p> <p>๒.๑ ส่วนกลาง กำหนดชักซ้อม ๒ วัน คือ</p> <p>๑) วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. กำหนดซ้อมปั่นจักรยานในเส้นทางจริง นำโดยกองทัพภาค ๑ และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมนัดพร้อมกันที่ลานพระราชวังดุสิต เวลา ๐๕.๓๐ น. ระยะทางปั่น ๒๙ กิโลเมตร มีจุดพักที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ นาที ตลอดเส้นทางมีการปั่นจักรยานคาดว่าใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที</p> <p>๒) วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. กำหนดชักซ้อมลำดับพิธีการ ณ พระลานพระราชวังดุสิต</p> <p>๒.๒ ส่วนภูมิภาค ได้มีการชักซ้อมย่อยและกำลังเตรียมการซ้อมใหญ่ต่อไป</p> <p><b>๓. กำหนดการรับเสื้อพระราชทาน</b></p> <p>๓.๑ ส่วนกลาง รับเสื้อพระราชทานในวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p> <p>๓.๒ ส่วนภูมิภาค ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับมอบและส่งให้จังหวัดดำเนินการมอบให้ประชาชนผู้ลงทะเบียน สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดให้เข้ารับพระราชทานเสื้อ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สวนอัมพร แต่งกายด้วยชุดปกติขาว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีทุกคน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ทั้งนี้ จะได้มีหมายแจ้งอย่างเป็นทางการจากสำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์ฯ อีกครั้ง</p> <p><b>๔. การประชาสัมพันธ์/ความปลอดภัย</b> กำหนดประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยจะหารือในเรื่องการจัดขบวนและการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้จังหวัดในการดูแลความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. การจัดทำสื่อเพิ่มเติม ให้ดูแล/ดำเนินการด้วยความโปร่งใส</p> <p>๒. เชิญชวนผู้ที่อยู่ในขบวน A B C เข้าร่วมซ่อมปั่นจักรยานในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมจากกระทรวงมหาดไทยใส่เสื้อสีขาวอย่างพร้อมเพรียงกัน</p>	กก.สป.
เรื่องอื่น ๆ	<p>๑. ผลความคืบหน้า Bike Lane ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ขณะนี้ กรุงเทพมหานครได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้แล้ว จำนวน ๒๑ ล้านบาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-Auction คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และดำเนินการก่อสร้างใช้ระยะเวลา ๔ เดือน</p> <p>๒. การจัดระเบียบคลองโอ่งอ่าง ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จำนวน ๔๘๘ ราย ได้ย้ายไปอยู่ตามสถานที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้ เช่น เวียงนครเกษม Mega Plaza เป็นต้น และผู้ประกอบการบางรายมีสถานที่ค้าขายของตนเองแล้ว</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>การจัดระเบียบคลองโอ่งอ่าง ให้มีการประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะให้ทราบถึงการย้ายผู้ประกอบการออกจากพื้นที่นั้น ผู้ประกอบการบางส่วนมีสถานที่ค้าในแหล่งอื่น และผู้ประกอบการบางส่วนไปค้าขายในสถานที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้</p> <p>ทั้งนี้ แผนการจัดระเบียบระยะต่อไป ให้กรุงเทพมหานครนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป</p>	กทม.

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น.